

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Hùng tại buổi làm việc trực tuyến với các xã vùng Tây để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình, giai đoạn 2022-2025 trong 6 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến**

Ngày 16/8/2022, tại phòng họp trực tuyến – Trung tâm Hành chính huyện, đồng chí Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các xã vùng Tây để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình, giai đoạn 2022 – 2025 (gọi tắt là *Nghị quyết số 53*) trong 6 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp, tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Văn Húy – Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện và chuyên viên các phòng Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; tại điểm cầu các địa phương có các Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN cùng đại diện lãnh đạo Hội đoàn thể, Giám đốc các HTX và cán bộ phụ trách Nông – Lâm nghiệp các xã vùng Tây: Bình Lãnh, Bình Quế, Bình Phú, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Chánh.

Sau khi nghe các xã vùng Tây báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện kết luận:

### **I. Đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng năm 2022**

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 53 của HĐND huyện, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/01/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 – 2025, đồng thời đã có văn bản hướng dẫn các xã vùng Tây công tác quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 53 tại Công văn số 906/UBND-NN&PTNT ngày 23/5/2022 và hướng dẫn xác định quy mô chăn nuôi gia trại, trang trại tại Công văn số 110/PNN&PTNT ngày 28/7/2022 của Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Trên cơ sở đề nghị phúc tra của địa phương, UBND huyện đã giao Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan: Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã trên kiểm tra, phúc tra thực tế các mô hình kinh tế đã được UBND xã nghiệm thu. Đến nay, đã phúc tra 05 xã: Bình Lãnh, Bình Quế, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Chánh với 60 mô hình. Trong đó: có 41 mô hình

trồng trọt, 19 mô hình chăn nuôi, thủy sản. Kết quả các mô hình phúc tra đạt yêu cầu: 40 mô hình trồng trọt, 9 mô hình chăn nuôi, thủy sản.

Nhiều mô hình đã được hộ dân đầu tư lớn về kinh phí, nhân công và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong sản xuất... Một số mô hình đã cho sản phẩm thu hoạch đạt hiệu quả về kinh tế, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho các hộ dân, một số mô hình đang giai đoạn hình thành và phát triển. Như vậy, Nghị quyết số 53 đã đi vào cuộc sống và được Nhân dân các xã vùng Tây tích cực hưởng ứng.

UBND huyện đánh giá cao sự chủ động tích cực của các xã vùng Tây đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53.

## **II. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến**

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 53, UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, các ngành và các xã vùng Tây thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

**1. Đối với các mô hình đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT thống nhất, đề nghị địa phương khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để giải ngân hỗ trợ cho Nhân dân. Đối với các mô hình xã đã nghiệm thu, đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT khẩn trương bố trí tổ chức phúc tra, thông tin lại địa phương để thông báo kết quả cho Nhân dân kịp thời. Đối với các mô hình bổ sung, triển khai kịp tiến độ và đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 53 thì địa phương tổng hợp gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu giải quyết, trường hợp không đủ kinh phí bố trí thì Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bổ sung kinh phí để địa phương thực hiện.**

### **2. Thủ tục thanh quyết toán**

- Đối với các mô hình đã hình thành và thực hiện từ trước Nghị quyết 06 thì thống nhất không hỗ trợ, chỉ xem xét hỗ trợ các hạng mục bổ sung (*nếu có và nếu cần thiết*) như: khoan giếng, hệ thống tưới...

- Thống nhất không yêu cầu chủ hộ thực hiện mô hình phải cung cấp hóa đơn nhưng phải có các giấy tờ viết tay kê khai, mua bán, hợp đồng, nghiệm thu hợp đồng... và có xác nhận của địa phương đối với trường hợp: nhân dân tự nhân đàn; mua gia súc, gia cầm của các hộ dân trong vùng; thuê khoan giếng, hệ thống tưới, chỉnh trang vườn nhà... đối với chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn.

### **3. Về điều kiện môi trường:**

Đối với các mô hình theo hình thức gia trại: Thống nhất cho Nhân dân tận dụng các loại đất vườn, cây lâu năm, hàng năm để xây dựng chuồng trại với điều kiện các loại đất này Nhân dân đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp, chính quyền địa phương xác nhận không có tranh chấp, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường và Nhân dân có cam kết nếu trong vùng quy hoạch khi dự án triển khai thì phải tự tháo gỡ công trình.

#### 4. Tổ chức thực hiện

- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND huyện hướng dẫn địa phương thủ tục thanh quyết toán lĩnh vực tiêu thủ công nghệ theo Nghị quyết 53 trước ngày 26/8/2022.

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26/8/2022.

- Đề nghị các xã vùng Tây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện theo Nghị quyết số 53; đồng thời tiếp tục rà soát các mô hình chăn nuôi đảm bảo điều kiện theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2022 để đề xuất Phòng Nông nghiệp và PTNT phúc tra các điều kiện và thực hiện hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Hùng tại buổi làm việc trực tuyến với các xã vùng Tây để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND trong 6 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- BTV Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành phần dự họp;
- CPVP HĐND & UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**